



ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ มช. เปิดรับสมัครค่ายภาษาวัฒนธรรมจีน 2009

ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ (Humanities Academic Service Center : HAS Center) คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดตัวโครงการศึกษาภาษาและวัฒนธรรมจีน ณ Yunnan Nationalities University ณ เมืองคุนหมิง สาธารณรัฐประชาชนจีน ภายใต้ “ค่ายภาษาและวัฒนธรรมจีน” Summer Camp in China @ Yunnan Nationalities University เพื่อเอื้อโอกาสให้นักเรียน นักศึกษา และผู้ที่สนใจเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีน อันเป็นศาสตร์และศิลปะอันมีค่าของดินแดนตะวันออก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้การใช้ภาษาจีน ทั้ง การฟัง พูด อ่าน เขียน ขึ้นพื้นฐานอย่างถูกต้อง แม่นยำ ตรงตามต้นฉบับของเจ้าของภาษา ตลอดจนเรียนรู้แลกเปลี่ยนเกี่ยวกับสภาพสังคม วัฒนธรรม และประเพณีของชาวจีนอย่างใกล้ชิดและเป็นกันเอง พร้อมร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเส้นทางย้อนรอยประวัติศาสตร์ ทัศนศึกษาแดนมังกร

ผศ. เยาวภา ศังชะศิลป์ รักษาการผู้อำนวยการศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ กล่าวว่า “จีนนับเป็นประเทศที่น่าจับตามองของสังคมโลกในปัจจุบัน ทั้งเรื่องของการเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจและวัฒนธรรมการใช้ชีวิตของคนจีนที่แพร่หลายไปทั่วโลก จึงนับเป็นโอกาสดีของผู้ที่สนใจเรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรมจีนที่จะเข้าร่วมโครงการ เพราะตลอดระยะเวลา 1 เดือน ท่านจะได้เรียนรู้กับเจ้าของภาษา สามารถแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และซักถามข้อสงสัยต่าง ๆ ได้อย่างใกล้ชิดและตรงไปตรงมากับผู้ทรงคุณวุฒิของจีน ท่ามกลางวิกฤตเศรษฐกิจ ในราคายุติธรรม โครงการนี้ จึงเป็นอีกหนึ่งโครงการที่ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ได้ให้บริการแก่ชุมชน ตามพันธกิจและวิสัยทัศน์ของศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

ทั้งนี้ ศูนย์บริการวิชาการมนุษยศาสตร์ ได้บริการ ตัวเครื่องบินไปกลับ เชียงใหม่ – คุนหมิง ดำเนินการลงทะเบียนเรียน พร้อมตำราเรียน อาหาร – ที่พัก และร่วมทัศนศึกษาไปกับผู้ร่วมเดินทางในสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญของจีน อีกทั้งอำนวยความสะดวกในการบริการขอวีซ่าเข้าประเทศจีนพร้อมค่าธรรมเนียม ตลอดจนบริการทำประกันอุบัติเหตุผู้เข้าร่วมโครงการทุกคน ในราคาสุดประหยัด เพียง 45,000.- บาท ผู้ที่สนใจสามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ผู้ประสานงานโครงการฯ คุณวรวรรณ และ คุณอดิสร โทร. 053-942308. โดยเปิดรับสมัครจำนวนจำกัด ตั้งแต่วันที่ – 31 มีนาคม 2552